

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง และการเร่งรัดดำเนินการ
เสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสำคัญ

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร ราชการแผ่นดินหรือการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกลไกประชารัฐ มีผลใช้บังคับได้โดยเร็ว รวมทั้งเพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การดำเนินการด้านกฎหมาย] เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าสู่ความมั่นคงและยั่งยืน จึงมีมติดังนี้

๑. ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเสนอแผนในการ จัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วย

๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกำกับติดตามและเร่งรัดให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสำคัญ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับด้านภาษี กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้สามารถนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐต่อไป กฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้มีการกำหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับสหกรณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ด้านอื่นๆ รวมทั้งกฎหมายที่ต้องปรับปรุงกฎระเบียบและลดขั้นตอนในการดำเนินการให้กระชับและรวดเร็วขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายคนเข้าเมือง ตลอดจนจัดทำกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามกฎหมายสำคัญ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) กฎหมายเกี่ยวกับการประมง กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๔ (อมราลักษณ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘